



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๓๗/

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๔๕๐

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/เลขาธิการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านวิชาการ/
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ ได้พิจารณาการขอขยายเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง จำนวน ๓ ราย โดย จำนวน ๒ ราย ขอขยายเวลาจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ และ จำนวน ๑ ราย ขอขยายเวลาจนถึงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ พิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะเพื่อให้มหาวิทยาลัยดำเนินการ ดังนี้

๑. เมื่อพิจารณาเหตุผลในการขอขยายเวลาของนักศึกษาทั้ง ๓ รายแล้ว อยู่ภายใต้การควบคุมของมหาวิทยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรพิจารณากำหนดขั้นตอนการดำเนินการให้รวดเร็ว ยิ่งขึ้น และควรจะต้องเผื่อเวลาให้นักศึกษาได้แก้ไขโดยให้อยู่ภายใต้กรอบเวลาที่กำหนด เพื่อมิให้เกิดกรณีลักษณะดังกล่าวขึ้นอีก ซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถควบคุมภายในได้

๒. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะมีกรณีลักษณะดังกล่าวหลายราย บางรายส่งเรื่องถึงสภามหาวิทยาลัย บางรายเรื่องจบลงในระดับประธานหลักสูตรหรือระดับคณะ จึงเกรงว่านักศึกษาจะมีการเปรียบเทียบกัน และอาจเกิดเป็นเรื่องขึ้นได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรพิจารณาดำเนินการวางหลักเกณฑ์ในการขอขยายเวลา เช่น หากนักศึกษาสอบแล้วเหลือแก้ไขรูปเล่มจะให้ขยายเวลาได้กี่วัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติได้ และเพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับนักศึกษาที่อยู่ภายใต้สถานการณ์เดียวกัน

สภามหาวิทยาลัยจึงมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติขยายเวลาการศึกษาให้นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง จำนวน ๓ ราย ตามที่เสนอ

๒. มอบให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

คณะเทคโนโลยีการประมงฯ ได้แจ้งต่อบัณฑิตวิทยาลัยว่า ขณะนี้นักศึกษาทั้ง ๓ ราย ได้จัดส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยได้ตรวจสอบความถูกต้องของรูปเล่ม แต่เนื่องจากการตรวจรูปเล่มต้องใช้ระยะเวลา ซึ่งคณะฯ เกรงว่านักศึกษาจะไม่สามารถจัดส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ได้ตามที่ขอขยายเวลาไว้ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาทั้ง ๓ ราย คณะฯ จึงขอขยายเวลาการจัดส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ออกไปอีก เป็นวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากการขอขยายเวลาศึกษาดังกล่าวเกินระยะเวลาการศึกษาในระดับปริญญาโท ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดไว้ จึงอยู่นอกเหนืออำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการฯ โดยให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบการขอขยายเวลาการจัดส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง จำนวน ๓ ราย ออกไปเป็นวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตามที่เสนอ และให้นำเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบ

๒. มอบหมายให้บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการวางหลักเกณฑ์ในการขอขยายเวลาตามข้อเสนอนี้ของสภาฯ และสรุปเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา (วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ